



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควส, mcot, tnnthailand)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “นิว นอร์มอล เดมอนสเตอร์ชั้น แมตซ์ : ระยอง คีคออฟ” ที่สนามกีฬากลาง จ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลที่ จ.เชียงใหม่

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday)

-ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นนักฟุตบอลชาวเซอร์เบีย 1 ราย ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ เข้าพักที่ ALQ ใน จ.บุรีรัมย์ ตรวจครั้งที่สอง 27 ก.ค. พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่รพ.บุรีรัมย์ อีก 1 รายมาจากเดนมาร์ก เป็นวิศวกรชาวฟินแลนด์ รวมผู้ป่วยติดเชื้อ 3,312 ราย หายป่วยเพิ่ม 10 ราย หายป่วยรวม 3,135 ราย ยังรักษาอยู่ 119 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(เดลินิวส์, thansettakij, thaipbs)

-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 13 ระบุ ให้จัดการชุมนุมได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ พร้อมผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ เช่น การถ่ายรายการและภาพยนตร์ เครื่องเล่น โดยคงมาตรการควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)

-สพฐ.ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ระบุว่า มีสถานศึกษาบางแห่งเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของศบค.และสร. อาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการจนกว่าศบค.จะผ่อนปรน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ)

-รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “แฮปปี้ไบค์ ไรค์โควิด 2020” และการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “นิว นอร์มอล เดมอนสเตอร์ชั้น แมตซ์ : ระยอง คีคออฟ” จ.ระยอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.ระยอง และเป็นต้นแบบการจัดการแข่งขันกีฬาวิถีใหม่ หลังจากจบการแข่งขันจะเร่งสรุปรายงานส่งศบค. เพื่อหารือแนวทางในการจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมในสนามได้ เชื่อว่าเสร็จก่อนเดือนก.ย.ที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-สถานทูตไทยในอุซเบกิสถาน ขอให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย แสดงตัวกับตัวแทนผู้ประสานงานด้านแรงงาน แจ้งชื่อเบอร์โทร.ญาติที่จะดำเนินการที่ไทยแทน ภายใน 2 ส.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-สำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง ตรวจเรือประมง ณ ศูนย์แจ้งการเข้า-ออกเรือประมงกันตัง มีเรือแจ้งออก 4 ลำ ลูกจ้าง 28 คน เป็นแรงงานไทย 17 คน เมียนมา 3 คน กัมพูชา 8 คน และมีเรือแจ้งเข้า 18 ลำ ลูกจ้าง 149 คน เป็นแรงงานไทย 89 คน เมียนมา 54 คน กัมพูชา 6 คน รวมถึงตรวจเรือกลุ่มเสี่ยง/เฝ้าระวังตามที่กรมประมงแจ้ง 2 ลำ ลูกจ้าง 52 คน เป็นแรงงานไทย 20 คน เมียนมา 30 คน กัมพูชา 2 คน ผลการตรวจไม่พบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ประเด็นผลกระทบ

1.จ.บุรีรัมย์พบนักฟุตบอลชาวเซอร์เบียติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์

-พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงกรณีพบนักฟุตบอลชาวเซอร์เบียติดเชื้อโควิด 19 ว่า ไม่มีผลกระทบกับการแข่งขันไทยลีกวันที่ 12 ก.ย. เพราะไม่ได้อยู่ร่วมซ้อมเป็นทีม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก., ไทยรัฐ, บ้านเมือง, innnews, workpointtoday, nationtv

-นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.พิเชษฐ พิเดชุนทด ผอ.รพ.ละหานทราย กกก.โรคติดต่อจ.บุรีรัมย์ แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ.บุรีรัมย์ รายที่ 14 เป็นเพศชาย สัญชาติเซอร์เบีย อายุ 29 ปี อาชีพนักฟุตบอล เดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำมา 3 ราย มีการคัดกรองที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์และเข้าสถานกักกันตัวที่โรงแรม BRIC BOX ทั้งหมดไม่มีไข้ และไม่มีอาการผิดปกติ วันที่ 27, 28 ก.ค. 2563 ส่งตรวจที่รพ.บุรีรัมย์ ผลการตรวจไม่ชัดเจน 1 ราย ส่งตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยุฯ ที่ 9 วันที่ 29 ก.ค. 2563 พบเชื้อ ได้แยกไปรักษาที่รพ.บุรีรัมย์ และจะตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 2 ส.ค. 2563 ส่วนการดูแลผู้กักตัวใน SQ ดำเนินการโดยสสจ.บุรีรัมย์ และจนท.รักษาความปลอดภัย ชุดปฏิบัติการ EOC ตลอด 24 ชม. ยืนยันว่าชาวบุรีรัมย์

ประเด็นข่าว

ปลอดภัยแน่นอน เนื่องจากผู้ป่วยถูกกักตัวตามมาตรฐานและไม่ได้เข้ามาสัมผัสฟุตบอลกับทีม

2.เรียกร้องเปิดสนามไถ่ชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 31 ส.ค. 2563 โดยเว้นให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มชุมนุมได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ สถานที่และกิจกรรมที่เคยผ่อนคลายนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วยังคงให้ดำเนินการต่อไปได้ รวมถึงกิจกรรม/กิจการที่อนุญาตเพิ่มเติม ได้แก่ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ กองถ่ายละคร ภาพยนตร์ สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านบอล สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ และสนามแข่งอื่นในลักษณะเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, สยามรัฐ, springnews, nationtv, tnnthailand

-น.สพ.ชัย วัชรรงค์ นายกสมาคมนุรักษ์และพัฒนาไถ่ชนเมืองไทย ระบุ ได้ยื่นเรื่องต่อศบค.ขอคลายล็อกให้กับวงการไถ่ชน โดยวันที่ 3 ส.ค. เวลา 10.00 น. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ผังสำนักงานกพ. ชาวไถ่ชนจะไปทวงถามความชัดเจนอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointtoday, js100, thansettakij, newtv, bangkokbiznew, sanook, springnews, mcot)

-พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. ลงนามในประกาศกม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ สนามชนไก่ สนามชนโค และสนามกอล์ฟ หรือสนามแข่งขันอื่น ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 2563 หากพร้อมเปิดดำเนินการต้องจัดมาตรการป้องกัน แจกชุดพื้นที่เข้าไปตรวจ และเสนอผู้ว่า กทม.พิจารณาก่อนเปิด หากฝ่าฝืนมีโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายจาตุรงค์ อุณหรัตนทร์ ผู้เลี้ยงโคชน ระบุ ได้รับความเดือดร้อน อยากให้ ศบค.พิจารณาเปิดสนามกีฬาชนโค โดยจะให้ทางสนามควบคุมดูแลป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

3.แรงงานเมียนมาพบเชื้อหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า จนท.ท้องถิ่นเมียนมาระบุมีผู้อพยพชาวเมียนมาเดินทางกลับจากไทยผ่านสะพานมิตรภาพรวม 95,102 คนแล้ว โดยผู้ว่าการเมืองเมียวดี รัฐคะหฺยิ่น ระบุว่า แรงงานอพยพชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศผ่านสะพานมิตรภาพเมียนมา-ไทยแห่งที่ 2 ตั้งแต่ 21 มี.ค. - 30 ก.ค. รวบรวม 200 คน/วัน ในจำนวนนี้มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก 37 ราย ถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันเพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพแล้ว

4.รัสเซียเตรียมฉีดวัคซีนเดือนต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-สถาบันกามาเลียยา สถานที่วิจัยรัฐบาลในมอสโก ได้เสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนต้านเชื้อโควิด กำลังจัดทำเอกสารขึ้นทะเบียน โดยแพทย์และครูจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก และมีแผนให้วัคซีนในวงกว้างกว่านั้นในเดือนต.ค. อย่างไรก็ตาม สื่อตะวันตกบางรายสงสัยว่ารัสเซียอาจกำลังให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของชาติมากกว่าวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย

5.เตรียมจัดคอนเสิร์ตบิกเมาน์เทนเขาใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายยุทธนา บุญอ้อม รองกก.ผอ.อาวุโส หน่วยงาน Showbiz บ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จก. (มหาชน) ผู้จัดการงาน Big Mountain Music Festival 11 ชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับผวจ.นครราชสีมา ประธานกกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา มีผบ.ภ.จ.นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟัง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาพิจารณา ขอมติเห็นชอบตามกระบวนการอนุญาตจัดงานในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดกิจกรรมที่มีมวลชนมาอยู่ร่วมกันหลายหมื่นคน กกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา เป็นห่วงความแออัดที่ไม่อาจควบคุมระยะห่างทางสังคมได้ และกำกับให้ผู้จัดคุมเข้มและกำหนดพื้นที่ที่มัลแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ให้ชัดเจน โดยจะสนธิกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขตรวจสอบในขณะจัดงานจนแล้วเสร็จ

-นายยุทธนา เผยว่า กำหนดจัดงานวันที่ 12-13 ต.ค.นี้ ที่ดิโอเซียน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง บนพื้นที่ 716,800 ตร.ม. ที่จัดงาน 358,400 ตร.ม. ที่กางเต็นท์ 64,000 ตร.ม. จุผู้ชมได้ 1.5 แสนคน แต่จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 5 หมื่นคน ใช้แนวทาง 5 ส. สุโควิด ได้แก่ 1.สถานที่ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครอบคลุมและทั่วถึง จัดถังขยะแยกสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรค 2.สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเมื่ออยู่ในพื้นที่จัดแสดง ให้ถอดหน้ากากเมื่ออยู่ในโซนอาหาร 3.จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ การเข้าห้องน้ำ โซนอาหาร เพื่อลดความแออัด แจกเสื้อส่วนตัว ขนาด 1 x 1 ม. ให้ชมการแสดงในเสื้อส่วนตัว 4.สอดส่อง สแกนบัตรประจำตัวประชาชนและผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือกรอกข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้าออกพื้นที่ 5.สื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อสอดส่องจำกัดจำนวนผู้ชมในแต่ละพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สสจ.พิจิตร กล่าวถึงกรณีชมรมยอดรักสลักใจ จะจัดงาน 12 ปี ที่ยังคิดถึง ยอดรัก สลักใจ วันที่ 9 ส.ค. ที่วัดหาดแตงโม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ว่า ผู้ว่า พิจิตร ประธานกกก.โรคติดต่อ จ.พิจิตร ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้จัดงานมาวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้นายอำเภอตะพานหิน และสสอ.ตะพานหินลงพื้นที่คุมเข้มดูแลใกล้ชิด จัดเก้าอี้วันระยะห่าง 1 ม. วัดไข้และสวมหน้ากาก ภายในงานต้องไม่แออัด หากฝ่าฝืนให้หยุดทำการแสดง

ประเด็นข่าว

ทันที

6. ความเสี่ยงระบาดรอบ 2 ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า การเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามามีความเสี่ยงสูง เพราะโรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก เฟส 5 ที่เปิดให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทำให้เห็นแล้วว่ามีโอกาสติดเชื้อจริง หากยังยืนยันปลดล็อกเฟส 6 แรงงานต่างด้าวเป็นแสนคน ต้องกาวนาให้ระบบคัดกรองโรค กักตัว และติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เคร่งครัด และไม่หลุด ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองเสมอ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า การระบาดระลอก 2 ระลอก 3 ประเทศในเอเชียหลายประเทศคุมการระบาดได้ดี แต่เกิดระบาดใหม่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน เวียดนาม อินโดนีเซียมีผู้ป่วยวันละหลายพันคน ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยวันละเป็นพัน ผู้ป่วยทั่วโลกขณะนี้ 4-5 วันหนึ่งล้านคน ในแอฟริกากำลังอยู่ขาขึ้นอย่างแรง ยุโรปเกิดรอบ 2 ประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยภายใน ทุกคนต้องช่วยกันดูแลสุขอนามัย ล้างมือเป็นประจำ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน กำหนดระยะห่าง

7. ใช้ไมโครเวฟฆ่าเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ธนาคารกลางเกาหลีใต้ กังวลกรณีประชาชนนำธนบัตรเข้าไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เพื่อฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส จนธนบัตรเสียหายจำนวนมาก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เดลินิวส์, tninthailand, js100)

-เวียดนาม พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 40 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 586 ราย และมีผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ตัวแทนองค์การอนามัยโลกในเวียดนามเผยว่า เวียดนามกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีแพร่เชื้อในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

-ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยในกรุงโตเกียวเพิ่ม 472 ราย จังหวัดโอคินาวาประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังพบผู้ติดเชื้อ 71 ราย ส่วนใหญ่ติดจากกลุ่มก้อนในฐานทัพสหรัฐฯ รัฐบาลขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของ 146 ประเทศ รวมถึงไทยจนถึง 31 ส.ค.นี้

-ฮ่องกง ใช้ศูนย์แสดงนิทรรศการ "เอเชียเวิลด์เอ็กซ์โป" ใกล้สนามบินเป็นรพ.สนามแห่งใหม่ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อายุระหว่าง 18-60 ปี เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน คาดวันแรกมีผู้ป่วย 20-30 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 125 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 3,396 คน

-เกาหลีใต้ ผู้นำลัทธิชินซอนจี ถูกจับกุมข้อหาขัดขวางการทำงานที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการให้ข้อมูลเท็จเรื่องการรวมตัวกันของผู้นิยมลัทธิชินซอนจี รวมถึงให้รายชื่อสมาชิกปลอมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-จีน ส่งจหนท.มายังฮ่องกงเพื่อตรวจกรณีโควิดจากประชาชนจำนวนมาก โดยทีมประกอบด้วยจหนท.ห้องทดลองทางคลินิก 60 คน และหน่วยล่วงหน้า 1 หน่วย เดินทางมาถึงฮ่องกงในวันนี้ (2 ส.ค.)

-ออสเตรเลีย มีผู้เสียชีวิตเกิน 200 ราย มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่รัฐวิกตอเรีย

-สหรัฐฯ องค์การอาหารและยารวมมาตรการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เริ่มต้น 2 ราย ด้านรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินกว่า 65,000 ล้านบาทให้บ.ซาโนฟิ และแกล็กโซสมิทไคลน์ เพื่อซื้อวัคซีนให้ประชาชน 50 ล้านคน ซึ่งจะเริ่มทดลองเดือนก.ย.นี้

-อังกฤษ ผลการวิจัยจากวิทยาลัยคิงคอลลิจ ลอนดอน พบว่า จหนท.ทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือโควิด-19 ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 3.4 เท่า แม้สวมชุด PPE เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชน

-เม็กซิโก ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลกแทนที่อังกฤษ

-ฟิลิปปินส์ มีผู้ป่วย 98,232 ราย ใกล้จะเป็นประเทศที่ 25 ของโลกที่มีผู้ป่วยถึงแสนคน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 17,788,318 ราย เสียชีวิต 683,512 ราย หายป่วยแล้ว 11,182,260 ราย

ร้องเรียนตลอดถูกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., คมชัดลึก, kapook

-น.ส.กฤษณา ขวัญศรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า ไปตลอดถูกที่รพ.ชัยนาทนเรนทร และลูกชายเสียชีวิต ติดใจการทำคลอดของแพทย์-พยาบาลที่ไม่ยอมให้เบ่งคลอด เมื่อไปขอรับศพลูกเพื่อส่งไปผ่าพิสูจน์ที่รพ.ตำรวจ เจ้าหน้าที่รพ.แจ้งว่าเกิดเหตุสลับศพทารก โดยมอบศพลูกชายไปให้กับบุคคลอื่นที่มาขอรับศพทารกเพศชายเช่นเดียวกัน และศพถูกนำไปเผาที่วัดศรีวิชัยวัฒนธรรมแล้ว จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท เพื่อเอาผิดกับรพ.ชัยนาทนเรนทร และในสัปดาห์หน้าจะเดินทางเข้าไปร้องเรียนที่ ก.สาธารณสุข เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

-ผู้บริหารรพ.ชัยนาทนเรนทร ทำหนังสือแถลงข้อเท็จจริงผ่านทางไลน์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ระบุว่า ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอดแต่ปากมดลูกเปิด 2 ซม. จึงให้นอนรอคลอด ต่อมามีอาการปวดหน่วงคล้ายปวดเบ่ง แต่ปากมดลูกเปิด 3 ซม. ยังไม่เข้าสู่ระยะเบ่งคลอด เสียงหัวใจทารกปกติ จึงให้ยาบรรเทาอาการปวด เมื่อปากมดลูกเปิด 10 ซม. จึงมีการเบ่งคลอด และคลอดทารก เวลา 11.49 น. แต่ทารกไม่ร้อง ไม่หายใจ หัวใจไม่เต้น จึงช่วยกู้ชีพทารกแต่ไม่สำเร็จ สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัด จึงส่งตรวจชันสูตรที่รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์ ผลจะออกประมาณ 2-4 สัปดาห์

ประเด็นข่าว

ข่าวปลอม**หญ้าพันธุ์ขาวรักษามะเร็งลำไส้**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีคำแนะนำเรื่องรักษาโรคมะเร็งลำไส้ด้วยสมุนไพรหญ้าพันธุ์ขาว ว่า จากข้อมูลวิชาการพบว่าหญ้าพันธุ์ขาวไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้และไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้

ขมื่นชั้นรักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เรื่องการจับน้ำขมื่นชั้นป้องกันมะเร็ง ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ พบว่า แม้ขมื่นชั้นมีสารเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและอาจมีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งผิวหนัง แต่เป็นเพียงผลวิจัยในระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง ยังไม่มีรายงานวิจัยที่ทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็ง

มิถุนาซีพระดมทุนบริจาคพร.สงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-กรมการแพทย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อข้อมูลกรณีมีการระดมทุนบริจาคให้พร.สงฆ์ โดยเลขบัญชีไม่ใช่ของ พร.สงฆ์ และรพ.ได้แจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้างแล้ว

อุบัติเหตุทางถนนช่วงฝนตก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, thailandplus

-นพ. สุวรรณชัย วัฒนาวิทย์เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงฝนตกถนนอาจเปียกถนน มีน้ำขัง และทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมแนะ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัย เน้นลดความเร็ว หลีกเลี่ยงการแซง และประเมินสถานการณ์ก่อนขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขัง

ผลตรวจซูชิเรืองแสง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, tnnthailand, bangkokbiznews, newtv, workpointtoday, one 31

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นตัวอย่างซูชิเรืองแสง ซึ่งอย.ได้นำตัวอย่างซูชิหน้ากุ้งสุกที่เพิ่งเก็บจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดียวกัน 1 ตัวอย่าง ส่งตรวจด้วย ผลตรวจไม่พบการเรืองแสงทั้ง 2 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อ พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเรืองแสงในที่มีด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจยืนยันชนิดของเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในที่มีด แนะนำไม่ควรรับประทานหากบริโภคในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้

พายุโซนร้อนซินลากู

สื่อที่นำเสนอ : innnews

-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 4 พายุโซนร้อนซินลากู คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ (2 ส.ค. 2563) หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวในระยะต่อไป ทำให้ช่วงวันที่ 1-4 ส.ค. มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ประกันสุขภาพข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-แหล่งข่าวจากธุรกิจประกันภัย เผยว่า หลังจากรัฐบาลปรับครม.แล้ว ภาคธุรกิจประกันภัยจะเสนอ รมว.คลัง คนใหม่ พิจารณาทบทวนโครงการประกันสุขภาพข้าราชการ หลังจากเคยเสนอแล้วถูกคัดค้านจากสมาคมข้าราชการพลเรือนและกลุ่มผู้พิพากษา แต่ปัจจุบันในสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ โครงการนี้น่าจะได้รับการพิจารณาอีกครั้ง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

